

Sáng ngày 08/6, tại bãi tắm Non Nước, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức phát động Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 01 - 07/6, Ngày đại dương thế giới 08/6, hì o Việt Nam (từ ngày 01 đến 07/6) và Ngày i dng th gii (08/6) với sự tham gia của hơn 2.000 người.



Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng phát biểu tại buổi Lễ

Theo ban tổ chức, Ngày i dng th gii 2019 với chủ đề “Giới và i dng”, sẽ là cơ hội khám phá các khía cạnh về giới trong mối quan hệ đa loài người và các i dng, đồng thời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc i dng xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng hng hng từ bình ng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến i dng. Các Mục tiêu phát triển bền vững số 5 (SDGs) của Liên hợp quốc năm 2030.

Chủ đề này còn hng hng từ xây dựng sự hiểu biết về giới, i dng và khám phá những giải pháp khả thi thúc đẩy sự bình ng giới trong các hoạt động liên quan đến i dng như nghiên cứu khoa học biển, nông nghiệp, lao động trên biển; khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và tăng cường quản lý rác thải nhựa trên biển vì một i dng khỏe mạnh hơn.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Đà Nẵng ngày càng phát triển bền vững chính là do thành phố biết tận dụng, phát huy tiềm năng của biển. Vào tháng 02/2019, Ban Chấp hành thành phố Đà Nẵng đã ban hành chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển vì mục tiêu năm 2030, xây dựng thành phố trở thành một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước trên cơ sở phát triển mạnh các ngành kinh tế biển, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, bảo vệ phát triển bền vững; chú trọng thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; quản lý xu hướng ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng ô nhiễm biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Việt Dũng kêu gọi, hng hng Tuần lễ biển, hì o Việt Nam và Ngày i dng th gii, bên cạnh tham gia các hoạt động ra quân làm sạch bãi biển, nghỉ dưỡng trên bãi biển thành phố cần tích cực bảo vệ môi trường, phòng chống suy thoái và ô nhiễm môi trường; không xả rác, nước thải qua xả lý, những chất gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường biển; bà con ngư dân luôn luôn luôn luôn bám biển góp phần phát triển kinh tế và không ngừng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.



Ngay sau Lễ phát động, cán bộ, CCVC, chiến sĩ LLVT, nhân viên các đơn vị cùng Nhân dân ra quân dọn dẹp vệ sinh bãi biển, thu gom rác làm sạch môi trường biển.

Thanh Lài